

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -
มติชน Issued date 13 September 2012

การก้าวสู่การ เป็นประชาคม อาเซียนในปี 2558 (2015) ถือเป็น ความท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับ ประเทศไทย ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย ดังจะเห็นได้จากที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 2559 และคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเชิงกลไก ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการ อาเซียนแห่งชาติ

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เกิดจากเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเกิดความร่วมมือ เพื่อ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย บรูไน ดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ประชาคม คือประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (the ASEAN Political Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (the ASEAN Economic Community : AEC) และประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (the ASEAN Socio Cultural Community : ASCC)

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ และประเทศมาเลเซีย จำนวน ทั้งสิ้น 384 แห่ง ใน 31 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ภารกิจสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ กระบวนการการเป็นประชาคมอาเซียน มีข้อกำหนดและข้อตกลง ร่วมกันที่อาจส่งผลกระทบต่อ ชุมชน และประชาชน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นหน่วยงาน ที่ใกล้ชิดกับ ประชาชนและชุมชนที่สุด จำเป็นต้องเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่

ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษา ความสงบเรียบร้อย การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ตลอดจน การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน